

Số: 83/BC-UBND

Thuận Lộc, ngày 30 tháng 11 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến cử tri và ý kiến chất vấn của Đại Biểu HĐND xã tại kỳ họp thứ 12 khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021**

Thực hiện kế hoạch của Thường trực HĐND xã, chương trình phối hợp giữa HĐND và UBND xã Thuận Lộc về tiếp xúc cử tri với Đại Biểu HĐND hai cấp, thị xã và xã. Sau khi nghiên cứu, rà soát các nhiệm vụ triển khai thực hiện năm 2020 và các ý kiến cử tri. UBND xã báo cáo trả lời, giải trình một số vấn đề mà cử tri quan tâm như sau:

#### **I. LĨNH VỰC KINH TẾ, SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP**

**Câu 1. Các tuyến đường các thôn xây dựng năm 2019 theo đề án chỉnh trang đô thị đã hoàn thành từ lâu đề nghị UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đồng thời phối hợp và đề nghị thị xã nghiệm thu thanh quyết toán kịp thời cho nhân dân để động viên phòng trào.**

**Trả lời:** Trong năm 2019 các công trình làm đường giao thông nông thôn được xây dựng trên một hồ sơ, trong quá trình triển khai của các thôn chưa đồng đều, tuyến làm đầu năm, nhưng có tuyến cuối năm mới làm và thậm chí có tuyến không làm được. Khi làm thủ tục để nghiệm thu thì các công trình trong một hồ sơ phải hoàn thành hoặc không làm được thì phải báo cáo thị xã cụ thể; hơn nữa trong quá trình nghiệm thu phát sinh nhiều vấn đề khác nên phải bổ sung, hoàn thiện dẫn đến nghiệm thu, quyết toán chưa kịp thời. Ngày 28/9/2020 UBND xã đã gửi hồ sơ đề nghị thị xã phê duyệt quyết toán các công trình nói trên. Khi nào có Quyết định phê duyệt quyết toán công trình chỉnh trang đô thị năm 2019, UBND xã sẽ tiến hành thanh toán đầy đủ 65% phần ngân sách nhà nước hỗ trợ cho nhân dân.

**Câu 2. Đề nghị UBND xã cần có kế hoạch kiểm tra HTX trong việc hỗ trợ mua bẫy đánh chuột, giá cả, chủng loại bẫy ?**

**Trả lời:** Ngày 18 tháng 01 năm 2020 HTX tổ chức họp mở rộng, thành phần gồm cán bộ HTX và Bí thư, thôn trưởng 9 thôn để bàn về việc hỗ trợ cho nhân dân mua bẫy đánh chuột năm 2020; cuộc họp đã thống nhất mua bẫy loại trung với giá 5.500đồng/bẫy, số lượng không hạn chế; nhân dân phải nộp 3000đ/bẫy, HTX hỗ trợ 2500đ/bẫy. Sau khi cuộc họp thống nhất, HTX và các thôn đã thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh. Kết quả vụ Đông xuân và vụ Hè thu đã mua 4.328 bẫy với tổng số tiền là 23.804.000 đồng (*Trong đó: nhân dân đóng nộp 12.984.000 đồng, HTX hỗ trợ 10.820.000 đồng*). Sau khi phát động toàn dân đánh chuột bằng bẫy đã có hiệu quả rất lớn, lượng chuột đánh được nhiều, đảm bảo môi trường, vụ Đông Xuân và vụ Hè thu đạt thắng lợi lớn.

**Câu 3. Đề nghị UBND xã chỉ đạo HTX cần có kế hoạch phối hợp với các thôn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc bộ phận thủy nông trong việc lấy**

**nước, vì tình trạng đư nước ở một số thôn còn thiếu trách nhiệm, dẫn đến thất thoát nước và tiền điện quá lớn ?**

**Trả lời:** Hàng năm UBND xã đã có kế hoạch chỉ đạo HTX và các thôn trong việc sản xuất nông nghiệp, đặc biệt chú trọng trong việc tưới tiêu đảm bảo nguồn nước vụ bà con nhân dân sản. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng thất thoát nước quá nhiều là do những nguyên nhân sau:

- Hạn hán kéo dài suốt cả mùa vụ, hệ thống mương xây đã quá cũ xuống cấp nghiêm trọng, kinh phí duy tu bảo dưỡng còn hạn chế, nên việc cung cấp nước chưa kịp thời; do đó các máy bơm phải vận hành thời gian dài mà một số chân ruộng cao tảo vẫn không đủ nước.

- Công tác điều hành của BQL chưa thực sự kiên quyết, nhiều lúc chưa bám sát, đôn đốc các thôn và bộ phận thủy nông trong việc lấy nước nên cũng có phần dẫn đến thất thoát, lãng phí nước.

- Một số thôn đang bỏ mặc cho HTX và bộ phận thủy nông, công nhân vận hành máy nhiều khi chưa chấp hành lịch vận hành máy của HTX và đặc biệt là một số bà con Nhân Dân không mặn mà với đồng ruộng nên ít dành thời gian thăm đồng để đắp bờ dũ nước tại các chân ruộng của gia đình mình. Hơn nữa hàng năm việc bầu cán bộ thủy nông đang khó khăn, chưa chọn được những người tâm huyết, trách nhiệm nên việc đư nước chưa đảm bảo.

Trong thời gian tới UBND xã sẽ chỉ đạo HTX phối hợp với các thôn ký hợp đồng những người có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình vào đội ngũ thủy nông; đồng thời chỉ đạo HTX bố trí cán bộ phụ trách từng khu vực, để giám sát đôn đốc các thôn, công nhân vận hành máy và bộ phận thủy nông hoạt động tích cực, hiệu quả hơn. Hợp tác xã sẽ lên kế hoạch tu sửa các mương xây đã bị xuống cấp và làm các phai chắn nước tại các vị trí theo kế hoạch đề ra; đôn đốc các thôn nạo vét kênh mương nội đồng thông suốt. HTX trực tiếp nghiệm thu nếu thôn nào làm không đảm bảo thì kiên quyết không cho bơm nước.

## **II. LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI**

**Câu 1. Đề nghị UBND xã có biện pháp thu hết tiền Phí vệ sinh môi trường tại các thôn, hiện tại một số thôn chưa chấp hành làm ảnh hưởng đến công tác thu gom rác thải ?**

**Trả lời:** Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-CT UBND ngày 02/10/2017 của UBND Thị xã Hồng Lĩnh về việc Quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh. Hàng năm UBND xã phối hợp với các thôn lập bộ và thu thu phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Đa số các hộ gia đình và hộ kinh doanh đều chấp hành nghiêm việc đóng nộp thu phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên có một số hộ vẫn chưa chấp hành nghiêm việc đóng nộp. UBND xã sau khi quyết toán với thôn việc thu phí đã tiến hành mời những hộ còn nợ lên UBND xã để thực hiện việc đóng nộp. Trong thời gian tới UBND sẽ tiến phối hợp chặt chẽ với các thôn tiến hành rà soát cụ thể, những hộ không nộp sẽ có những biện pháp, chế tài để thu đầy đủ, triệt để.

**Câu 2. Khu vực làng giao tác có một di sản văn hóa đó là nhà thờ Tiên Điền nằm ở thôn Thuận Giang đã bị lãng quên từ lâu nay nguyện vọng nhân dân muốn khôi phục lại đề nghị UBND xã quan tâm giúp đỡ ?**

**Trả lời:** Hiện nay UBND xã chưa nhận được văn bản đề nghị nào của đại diện nhân dân thôn Thuận Giang, bên cạnh đó chưa nhận được các chứng cứ xác thực về lịch sử hình thành và các văn bản như sắc phong và tư liệu để làm căn cứ xác minh về di tích, vì vậy nếu nguyện vọng của nhân dân muốn được khôi phục thì cần phải bầu ra ban đại diện cho di tích và tìm đủ các chứng cứ về lịch sử hình thành, quá trình xuống cấp, các di chỉ còn lại, các sắc phong của di tích trình lên UBND xã để UBND xã có căn cứ xác minh và hỗ trợ trong việc xây dựng hồ sơ đề nghị được trùng tu, tôn tạo di tích theo đúng Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh. Vì vậy UBND xã chưa đủ cơ sở để hỗ trợ trong vấn đề này. Mặt khác vùng đất của nhà thờ trước đây hiện nay đã cấp bìa cho các hộ dân sinh sống, nên việc thu hồi lại đất là rất khó khăn, đòi hỏi một số kinh phí rất lớn, khó thực hiện được.

Trên đây là toàn bộ những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 HĐND xã khóa XVII, UBND xã báo cáo kết quả giải quyết trả lời, làm rõ, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ của các Đại biểu HĐND và toàn thể các bậc cử tri để xây dựng xã Thuận Lộc ngày càng phát triển./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực: Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã; (báo cáo)
- Thường trực: Đảng uỷ, HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- MTTQ và các ban, ngành, Đoàn thể xã;
- Cấp uỷ, BCS các thôn;
- Lưu: VP UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Quang Liêm**



